
HVERFISRÁÐ BREIÐHOLTS 
 
Árið 2017, þriðjudaginn 17. janúar, var haldinn 133. fundur hverfisráðs Breiðholts. 
Fundurinn var haldinn í G-sal í Gerðubergi og hófst kl. 16.15. Viðstödd voru Nichole 
Leigh Mosty, Aðalheiður Frantzdóttir, Sigþór K. Ágústsson, Bergþór Heimir Þórðarson 
og Elísabet Ólöf Helgadóttir. Einnig voru viðstödd áheyrnarfulltrúarnir Jóhanna Dýrunn 
Jónsdóttir frá íbúasamtökunum Betra Breiðholt, Þorsteinn Valdimarsson frá Rauða 
krossinum, Óskar Dýrmundur Ólafsson og Arnar Snæberg Jónsson sem ritaði 
fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Fram fer umræða um málefni Íþróttafélags Reykjavíkur, rekstrarmál 

íþróttamannvirkja og alhliða þróun og uppbyggingu á aðstöðu félagsins í Suður-
Mjódd í samvinnu við Reykjavíkurborg.  
 
Ingigerður Guðmundsdóttir, Þráinn Hafsteinsson og Ómar Einarsson taka sæti á 
fundinum undir þessum lið. 
 

2. Fram fer umræða vegna beiðni um umsögn hverfisráðs um skýrslu innri 
endurskoðunar um hverfisráð og þjónustumiðstöðvar. Samþykkt að boða til 
vinnufundar í næstu viku til að móta umsögn.  

 
3. Fram fer umræða um umhverfi og ástand tiltekinna fasteigna í hverfinu. 

Samþykkt að senda svohljóðandi fyrirspurn til byggingafulltrúa: 
 

Hverfisráð Breiðholts óskar eftir upplýsingum frá embætti byggingarfulltrúa 
Reykjavíkurborgar um stöðu mála vegna fasteignanna að Vesturbergi 195 
og Fýlshólum 6, en ástand þessara húsa þykir ekki ásættanlegt fyrir íbúa eða 
til sóma fyrir umhverfi og ásýnd hverfisins. 
 

Fundi slitið kl. 18:00 
 

Nichole Leigh Mosty 
 

Elísabet Ólöf Helgadóttir Sigþór K. Ágústsson 
Aðalheiður Frantzdóttir  Bergþór Heimir Þórðarson 


